

Tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng địa phương đối với việc thực hiện chính sách thống nhất quản lý, phân phối lương thực.

Tô Duy

Thống nhất quản lý, phân phối lương thực vào Nhà nước và hợp tác xã nông nghiệp, tích cực thu hẹp và tiến tới xoá bỏ thị trường “tự do” về lương thực là một chính sách lớn có quan hệ đến nhiều mặt trong đời sống của nhân dân và hoạt động xã hội. Làm tốt vấn đề này sẽ thay đổi hẳn thói quen lâu đời của nhân dân, nhất là của nông dân, trong việc sản xuất, trao đổi và tiêu dùng lương thực, đưa toàn bộ việc phân phối lương thực vào kế hoạch và chế độ quản lý chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc hiện nay.

Các cấp uỷ Đảng ở các địa phương cần lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện chính sách này và thông qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của một cấp uỷ Đảng.

I. Lãnh đạo chặt chẽ việc quán triệt những tư tưởng cơ bản của chính sách trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân

Là cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương, trong nhiệm vụ lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện chính sách của Đảng, vấn đề mà các cấp uỷ Đảng quan tâm đến trước hết về mặt tư tưởng, bảo đảm cho chính sách được thấu triệt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là những tổ chức, những cơ quan, những người có trách nhiệm trực tiếp thực hiện chính sách. Điều này đối với chúng ta đã trở thành một nếp làm quen thuộc.

Tuy nhiên, trong thực tế, bên cạnh nhiều cấp uỷ Đảng có phong trào lãnh đạo tốt, một số cấp uỷ Đảng ở địa phương, nhất là cơ sở, chưa xây dựng cho mình một nền nếp lãnh đạo đúng đắn về mặt tư tưởng trong việc thực hiện chính sách của Đảng. Vừa qua, một số cấp uỷ đã tự kiểm

điểm rằng; trong việc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện chính sách lương thực mấy năm trước đây, các đồng chí đã coi nhẹ, thậm chí không chú ý việc giáo dục chính sách, đấu tranh tư tưởng, nâng cao nhận thức cho Đảng viên và quần chúng đối với chính sách của Đảng, mà chỉ sa vào những việc làm có tính chất hành chính, nghề vụ thuộc chức năng của cơ quan quản lý, như ngồi tính toán cụ thể khẩu phần lương thực của xã viên và của từng lứa tuổi, mức nghĩa vụ lương thực phải bán cho nhà nước của từng hợp tác xã, v.v... Hoặc tuy có tổ chức phổ biến học tập chính sách, nhưng làm theo cách “hành chính”, chiếu lệ, không chú ý việc nâng cao tư tưởng, giáo dục quan điểm của Đảng cho đảng viên, quần chúng và tách rời quá trình tổ chức thực hiện chính sách với quá trình giáo dục và đấu tranh tư tưởng. Kết quả là, chính sách không được thực hiện tốt, mà nhiệm vụ cũng không được hoàn thành tốt.

Lần này, để đảm bảo cho chính sách thống nhất quản lý và phân phối lương thực - một vấn đề khá phức tạp - được thực hiện tốt, việc tăng cường lãnh đạo tư tưởng của các cấp uỷ Đảng càng quan trọng và có ý nghĩa quyết định. Song, lãnh đạo tư tưởng tốt không phải là tổ chức được nhiều buổi học tập, có nhiều người tham dự, mà là trong học tập và trong toàn bộ quá trình thực hiện chính sách, làm cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân quán triệt sâu sắc những tư tưởng cơ bản của Đảng, để làm cơ sở vững chắc cho việc thực hiện tốt các mặt chính sách cụ thể, chủ động ngăn ngừa và kịp thời khắc phục mọi biểu hiện trái với các tư tưởng đó.

Chủ trương thống nhất quản lý, phân phối lương thực vào Nhà nước và hợp tác xã nông nghiệp, tích cực thu hẹp và tiến tới xoá bỏ thị trường “tự do” về lương thực được đặt ra là xuất phát từ yêu cầu bảo đảm thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, yêu cầu của việc đẩy mạnh thêm một bước sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Vì vậy, nâng cao nhận thức đối với chính sách lương thực mới là phải gắn chính sách đó với yêu cầu chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Không thể có tinh thần trách nhiệm đầy đủ và tính tự giác

cao đối với việc chấp hành chính sách, nếu tách khỏi các yêu cầu cách mạng trên. Và cũng không thể chỉ một chiều nhấn mạnh yêu cầu thứ nhất, một chiều chú ý động viên nhiệt tình yêu nước của cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân, mà coi nhẹ yêu cầu thứ hai, yêu cầu nâng cao nhận thức đối với sự nghiệp cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà, hoặc ngược lại. Yêu cầu của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi chúng ta phải phát huy cao độ tinh thần tự lực cánh sinh, phấn đấu gian khổ và liên tục về các mặt: đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm tiêu dùng, quản lý phân phối chặt chẽ, để từng bước tiến lên giải quyết vững chắc vấn đề lương thực trên cơ sở sản xuất trong nước.

Quản lý phân phối lương thực có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất. Phải thông qua chính sách quản lý và phân phối tốt lương thực mà phục vụ và thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng việc phân công lao động mới trong xã hội. Bởi vậy, trong việc giáo dục chính sách mới về lương thực cần chú ý bồi dưỡng và nâng cao quan điểm phục vụ và thúc đẩy sản xuất, chống mọi khuynh hướng lệch lạc, chỉ một chiều nghĩ đến việc “quản lý chặt chẽ” lương thực, làm cho không những sản xuất lương thực bị hạn chế mà các ngành nghề cần thiết khác cũng không phát triển được, thậm chí bị thu hẹp. Mặt khác, chú ý nâng cao nhận thức đối với quan điểm tiết kiệm tiêu dùng lương thực. Trong điều kiện chúng ta đang có nhiều khó khăn về việc khắc phục mâu thuẫn giữa khả năng sản xuất và nhu cầu tiêu dùng lương thực hiện nay, điều này càng cần phải được nhận thức rõ ràng. Nếu không, sẽ không bảo đảm cho việc động viên, phân phối và quản lý lương thực được tốt, vừa góp phần ổn định đời sống của nhân dân ở mức độ hợp lý, vừa thoả mãn các yêu cầu của nhà nước về lương thực. Đương nhiên, phải đề phòng tư tưởng thực hành tiết kiệm lương thực một cách tiêu cực, gây ảnh hưởng không tốt đến sản xuất và đời sống, đồng thời chống lãng phí tham ô về lương thực.

Trong thực tiễn chấp hành chính sách lương thực, nhiều biểu hiện lệch lạc thường nảy ra chung quanh vấn đề mối quan hệ giữa động viên và bồi dưỡng sức dân, như tư tưởng một chiều lo cho mức ăn của nông dân

nơi mình được cao, không chú ý đến yêu cầu và lợi ích chung của cách mạng; hoặc ngược lại, thiên về lợi ích của Nhà nước, coi nhẹ đời sống và lợi ích của nông dân, v.v... Những lệch lạc này dẫn đến chấp hành sai chính sách và gây tổn hại cho mối quan hệ nhất trí tốt đẹp vốn có giữa nông dân ta và nhà nước. Bởi vậy, giáo dục sâu sắc quan điểm đúng đắn sau đây là cơ sở bảo đảm cho việc chấp hành chính sách lương thực được tốt: động viên và bồi dưỡng sức dân đi đôi với nhau, đều phải đồng thời được coi trọng; lợi ích của nhà nước và lợi ích của hợp tác xã, của xã viên là hoàn toàn nhất trí, hợp tác xã vừa được thực hiện tốt nghĩa vụ lương thực đối với Nhà nước, vừa bảo đảm đúng mức các nhu cầu hợp lý và tiêu dùng lương thực của nông dân.

Chính sách mới về lương thực thực hiện sự phân phối cho tiêu dùng theo nguyên tắc: bảo đảm cho nhu cầu cơ bản, kết hợp với phân phối lao động. Cần làm cho cán bộ, đảng viên nắm vững nguyên tắc phân phối này và nhận rõ đây là sự thể hiện quan điểm, lập trường của giai cấp công nhân đối với quần chúng nhân dân về vấn đề phân phối lương thực trong điều kiện hiện nay. Chống khuynh hướng muốn đơn thuần thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động, đồng thời chống khuynh hướng ngược lại, không chú ý đến mặt này, chống tư tưởng ngại khó, không muốn đi sâu tìm tòi và vận dụng đúng mức các biện pháp kinh tế để có chiều cố thích đáng đến những người lao động giỏi, v.v...

Trong việc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện chính sách lương thực mới, chúng ta còn phải giáo dục cho cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa hai mặt; thống nhất quản lý, phân phối lương thực vào Nhà nước, vào hợp tác xã nông nghiệp và xoá bỏ thị trường “tự do” về lương thực. Mặt thứ nhất là mặt cơ bản, quyết định, vì có thực hiện tốt mặt này, có bảo đảm phân phối tốt cho mọi nhu cầu hợp lý về lương thực của các tầng lớp nhân dân, thì mới có điều kiện thiết thực để xoá bỏ thị trường “tự do” về lương thực. Ngược lại, tích cực thu hẹp và tiến tới thị trường “tự do” về lương thực là tạo điều kiện cho việc thống nhất quản lý

và phân phối lương thực. Chống mọi khuynh hướng đơn giản, một chiều nhấn mạnh đấu tranh xoá bỏ thị trường “tự do” về lương thực, coi nhẹ vấn đề cải tiến tổ chức, cải tiến quản lý, phân phối, chế biến lương thực; đồng thời chống tư tưởng coi nhẹ cuộc đấu tranh trên, để cho bạn đầu cơ, buôn bán trái phép về lương thực tự do hoạt động, gây nhiều khó khăn cho việc thực hiện thống nhất quản lý và phân phối lương thực.

Trên đây là những tư tưởng cơ bản của chính sách thống nhất quản lý và phân phối lương thực, cần được các cấp uỷ Đảng nắm vững và lãnh đạo chặt chẽ, nhằm bảo đảm cho chính sách được thực hiện tốt.

2- Chỉ đạo thực hiện một cách toàn diện, có trọng tâm và sâu sát, cụ thể

Thực hiện thống nhất quản lý, phân phối lương thực vào Nhà nước và hợp tác xã nông nghiệp, tích cực thu hẹp và tiến tới xoá bỏ thị trường “tự do” về lương thực là một vấn đề rất phức tạp, có quan hệ đến nhiều mặt hoạt động, đến nhiều chính sách khác. Vì vậy, trong chỉ đạo thực hiện, các cấp uỷ Đảng phải nhìn một cách toàn diện, phối hợp và kết hợp các mặt hoạt động có liên quan, chỉ đạo chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu phân phối, lưu thông và tiêu dùng lương thực; chú ý khu vực Nhà nước phụ trách, đồng thời chú ý khu vực của các hợp tác xã phụ trách; gắn liền công tác chỉ đạo sản xuất và phân phối lương thực với việc tổ chức đời sống của nhân dân, với việc thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển toàn diện, với việc củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thủ công nghiệp và thương nghiệp riêng lẻ. Nếu chỉ đạo việc phân phối, thu mua lương thực một cách đơn thuần, tách rời các mặt hoạt động khác của xã hội thì nhất định sẽ không đạt được kết quả tốt.

Nhấn mạnh việc chỉ đạo toàn diện không có nghĩa không có trọng tâm. Căn cứ vào kế hoạch chung, từng thời gian, các cấp uỷ cần tập trung chỉ đạo tốt những việc trước mắt, đồng thời chú ý các việc khác. Ví dụ: lúc thời vụ thu hoạch lương thực, công tác huy động và phân phối lương

thực trong các hợp tác xã nông nghiệp cần được tập trung hoàn thành tốt. Công tác phân phối lương thực trong khu vực không sản xuất nông nghiệp cũng được tiến hành một cách thường xuyên với tinh thần trách nhiệm cao, v.v...

Kinh nghiệm của tỉnh Nam hà, nơi chỉ đạo riêng về thực hiện chính sách thống nhất quản lý, phân phối lương thực, cho thấy: các cấp uỷ cần dự kiến trước mọi việc trong quá trình thực hiện chính sách để chỉ đạo thực hiện cho cụ thể. Trong từng đợt công tác, Tỉnh uỷ có nghị quyết đối với từng chính sách cụ thể như: nghị quyết về mức ăn đối với từng loại hợp tác xã thuộc các vùng khác nhau, nghị quyết về quy hoạch, tổ chức, quản lý ngành nghề và chính sách đối với những hộ tách khỏi sản xuất nông nghiệp, v.v... Trong từng bước công tác, Tỉnh uỷ đã đề ra nội dung, yêu cầu và phương châm cụ thể. Trong khi làm bước trước, đã chuẩn bị cho bước sau, như khi đang tiến hành việc huy động lương thực đã chỉ đạo chuẩn bị xong phương án cung cấp cho các hộ không sản xuất nông nghiệp. Và lúc đó đang làm bước sau vẫn phải tiếp tục hoàn thành tốt bước trước.

Chỉ đạo trọng điểm là một phương pháp chỉ đạo rất tốt đối với bất cứ một công tác nào. Riêng đối với việc thực hiện chính sách thống nhất quản lý, phân phối lương thực, phương pháp này càng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì đây là một việc làm mới mẻ, phức tạp, đòi hỏi một sự chỉ đạo cụ thể, chặt chẽ, kịp thời, chính xác của cấp uỷ Đảng. Chỉ có thông qua thực tế diễn ra trong quá trình chỉ đạo ở trọng điểm, cấp uỷ mới thấy những vấn đề phức tạp cần phải giải quyết và cách giải quyết các vấn đề đó. Kinh nghiệm của trọng điểm sẽ giúp cho cấp uỷ vững vàng trong việc chỉ đạo phong trào chung tốt hơn.

Điểm chọn làm nơi chỉ đạo riêng nên nhiều hay ít và nên chọn ở đâu làm căn cứ vào tính chất các loại vùng khác nhau ở trong địa phương, ở các vùng đó, đòi hỏi phải có sự vận dụng thích hợp chính sách chung của Đảng; và như vậy, mỗi trọng điểm chỉ đạo riêng đại diện cho một

vùng nhất định. ở Nam hà, Tỉnh uỷ đã chọn huyện Lý Nhân và một xã ở huyện làm trọng điểm của vùng có trồng nhiều cây công nghiệp, và huyện Nam trực làm trọng điểm của vùng có nhiều ngành nghề thủ công nghiệp ở nông thôn... Các huyện và các xã cũng đều có trọng điểm chỉ đạo của mình, và trọng điểm được làm trước một bước so với các nơi. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt là những người trực tiếp nắm và chỉ đạo trọng điểm. Nhờ đó, sự chỉ đạo của cấp uỷ được sâu sát, kịp thời, đúng đắn, sáng tạo.

Kết hợp chặt chẽ chỉ đạo trọng điểm với việc đi sâu nghiên cứu chuyên đề là một kinh nghiệm tốt và sáng tạo về phương pháp chỉ đạo đối với việc thực hiện một chính sách mới, phức tạp, như chính sách thống nhất quản lý, phân phối lương thực hiện nay. Nó cần được vận dụng rộng rãi.

Chỉ đạo trọng điểm giúp chúng ta thực nghiệm và rút ra những kinh nghiệm thiết thực về chỉ đạo toàn diện việc vận dụng và tổ chức thực hiện chính sách ở một vùng trong địa phương. Nhưng riêng trọng điểm chưa giải đáp hết và giải đáp sâu sắc các vấn đề phức tạp của chính sách được vận dụng và giải quyết một cách đúng đắn, từ đó chỉ đạo tốt trọng điểm, làm cho những kinh nghiệm thu được ở trọng điểm càng thêm phong phú. Và ngược lại, thông qua trọng điểm, chúng ta kiểm tra lại những chuyên đề đã nghiên cứu một cách khách quan, thân trọng.

Kinh nghiệm của Nam hà cho thấy là nên đi sâu nghiên cứu những chuyên đề về từng mặt của chính sách, nhất là những vấn đề mới, phức tạp như chuyên đề đối với vùng đồng chiêm trũng, chuyên đề đối với vùng cây công nghiệp, chuyên đề về quản lý thị trường, tiếp tục cải tạo buôn bán nhỏ, v.v...

Tác phong chỉ đạo cụ thể, sâu sát còn đòi hỏi chúng ta đi sâu vào hợp tác xã, vào đội sản xuất, để tiến hành phân phối theo đúng nguyên tắc chính sách đối với các loại lao động, các lứa tuổi, các đối tượng khác nhau trong hợp tác xã như: nông dân xã viên và gia đình họ; đội sản xuất

giỏi, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội tại ngũ và thanh niên xung phong, gia đình có người đi công tác đặc biệt, gia đình cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà nước thoát ly nông thôn, cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật ở xã; những người làm các nghề cần thiết, những người chuyển về tham gia sản xuất trong hợp tác xã; những người neo đơn, già yếu, tàn tật, mất sức lao động, trẻ em mồ côi; biện pháp đối với những người lười, những người tự ý bỏ sản xuất của tập thể đi làm những ngành nghề không chính đáng khác. v.v...

3- Mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng nhân dân

Tinh thần và nội dung chính sách thống nhất quản lý, phân phối lương thực thể hiện sâu sắc quan điểm quần chúng của Đảng. Nó phù hợp với lợi ích, nguyện vọng của đông đảo nhân dân. Tuy nhiên, không phải chính sách chỉ có mặt thuận lợi và sẽ dễ dàng được thực hiện tốt; trái lại, trong quá trình thực hiện, do có mâu thuẫn giữa khả năng sản xuất và nhu cầu tiêu dùng, do có những thiếu sót chủ quan trong nhận thức, trong chấp hành chính sách và trong tổ chức, quản lý, chúng ta sẽ phải giải quyết nhiều khó khăn này. Để khắc phục các khó khăn này, bảo đảm cho chính sách được thực hiện thắng lợi, vấn đề có ý nghĩa quan trọng quyết định là thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập thể dân chủ trong Đảng và phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng.

Các cấp uỷ Đảng địa phương cần tập thể nghiên cứu, thảo luận chính sách, liên hệ kiểm điểm sự lãnh đạo và chỉ đạo công tác lương thực ở địa phương từ trước đến nay và bàn kế hoạch thực hiện chính sách lương thực mới. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện chính sách, đối với những vấn đề mới, những vấn đề thuộc về các chính sách cụ thể và về nhiệm vụ giao cho các cấp dưới thực hiện, cần được tập thể cấp uỷ hoặc tập thể ban thường vụ của cấp uỷ được bàn bạc, quyết định, sau khi tập thể đó đã nghiên cứu, xem xét kỹ tình hình thực tế, lắng nghe ý kiến của cơ quan chuyên môn, của tổ chức Đảng cấp dưới hoặc cán bộ, Đảng viên và quần

chúng. Chống lối tùy tiện hoặc quyết định một cách độc đoán của cá nhân cũng như của tập thể.

Mặt khác, phát huy chế được trách nhiệm cá nhân phụ trách và tính chủ động tích cực của cấp dưới, đi đôi với việc giữ vững chế độ thỉnh thị báo cáo, chống tùy tiện đề ra chính sách và nắm vững kế hoạch thực hiện, còn cần bồi dưỡng, giúp cho họ thực sự mở rộng dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với Đảng cũng như đối với quần chúng.

ở cơ sở, chúng ta chú trọng giúp cho tổ chức Đảng bảo đảm thực hiện tốt dân chủ đối với quần chúng và phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng.

Cơ sở của việc thực hiện dân chủ đối với quần chúng, cũng như thực hiện dân chủ ở trong Đảng, là bảo đảm sự chính xác hoàn toàn về nhận xét, đánh giá tình hình thực tế khách quan về sản xuất, về đời sống và tư tưởng quần chúng, nhất là về năng suất và sản lượng lương thực thu hoạch thực tế trong vụ, trong vùng, trong hợp tác xã và xã. Không thể có dân chủ, nếu như đánh giá quá cao hoặc quá thấp so với tình hình thực tế thu hoạch về lương thực. Vì rằng, đánh giá quá cao sẽ dẫn đến xác định mức độ động viên cao, từ đó sinh ra mệnh lệnh, ép buộc đối với cấp dưới và đối với quần chúng. Ngược lại, đánh giá quá thấp sẽ dẫn đến xác định mức ăn và mức động viên không hợp lý, vừa không bảo đảm yêu cầu của Nhà nước vừa bao dung các tư tưởng hành động không đúng đắn và gây ra sự chênh lệch không đúng về mức ăn giữa các xã viên, giữa các đội sản xuất, giữa các hợp tác xã, làm tổn hại đến tình hình đoàn kết nhất trí trong Đảng và trong quần chúng nhân dân.

Một mặt, chúng ta coi trọng chỉ đạo làm tốt công tác điều tra, thống kê năng suất và diện tích sản xuất lương thực, mặt khác tăng cường giáo dục tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên đối với lợi ích và sự nghiệp cách mạng chung và ý thức trách nhiệm đối với đời sống của quần chúng, chống tư tưởng cục bộ, bản vị, tự tư tự lợi, giấu giếm sản lượng, diện tích, đi đôi với chống tư tưởng thành tích chủ nghĩa.

Đồng thời, dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng tham gia vào việc nhận xét, đánh giá trên.

Thực hiện dân chủ với quần chúng, phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng còn là bảo đảm cho quần chúng thật sự mạnh dạn, thẳng thắn nói lên những nhận xét, phê bình của mình đối với sự lãnh đạo thực hiện chính sách của chi bộ, của Đảng uỷ, phê bình những ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ, Đảng viên trong việc chấp hành chính sách lương thực; là bảo đảm cho quần chúng thật sự có quyền kiểm tra tình hình thu chi tài chính, tình hình phân phối lương thực của hợp tác xã, thông qua việc xét duyệt các báo cáo công khai về các vấn đề đó của ban quản trị hợp tác xã trước xã viên; là bảo đảm cho các xã viên thật sự có quyền tham gia bàn bạc và quyết định các phương án xếp loại khẩu phần lương thực, xác định mức ăn hợp lý của các loại nhân khẩu và lao động, phương án khái quát về phân phối lương thực, biện pháp giải quyết đối với các loại xã viên, v.v...

Tuỳ theo ý nghĩa quan trọng và phạm vi của các vấn đề mà đưa ra đại hội hoặc hội nghị đại biểu xã viên, hoặc hội nghị hội sản xuất. Song, phạm vi là những vấn đề thuộc về chính sách, những vấn đề có quan hệ với toàn hợp tác xã, thì phải được đồng đảo xã viên bàn bạc và quyết định.

Chúng ta lại phải giáo dục, động viên quần chúng, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các đoàn thể quần chúng đối với tổ chức Đảng và cơ quan chính quyền ở cơ sở trong việc thực hiện chính sách lương thực. Về mặt này, từ trước đến nay, các tổ chức cơ sở Đảng chưa coi trọng. Lần này, cần giúp cho các chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ tăng cường giáo dục, động viên đoàn viên, hội viên trong tổ chức mình và đồng đảo thanh niên, phụ nữ nâng cao nhận thức và chấp hành tốt chính sách lương thực, đồng thời tập thể kiểm tra, giám sát những chủ trương, giải quyết về thực hiện chính sách lương thực của tổ chức Đảng, của chính quyền và sự thực hiện các chủ trương, quyết định đó, cũng như kiểm tra, giám sát các cán bộ, Đảng viên trong việc chấp hành chính sách lương thực của Đảng.

Cơ quan chính quyền các cấp, vừa là người đại diện cho Nhà nước, vừa là người đại diện cho nhân dân, cần phải được phát huy đầy đủ chức năng trực tiếp chỉ đạo và quản lý công tác phân phối và quản lý lương thực. Trong khi lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện công tác này, các cấp uỷ Đảng luôn luôn đứng vững ở vị trí lãnh đạo và kiểm tra của mình, phải có tác phong sâu sát và cụ thể, nhưng không bao biện làm thay, trái lại, phải sử dụng và phát huy vai trò tích cực, chủ động của các cấp uỷ ban hành chính trực tiếp chỉ đạo tốt toàn bộ việc thực hiện kế hoạch và công tác quản lý, phân phối lương thực, trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của chính quyền phục vụ và làm tốt công tác này.

Phát biểu mấy ý kiến trên đây, trước hết chúng tôi mong được đóng góp một phần vào việc tổ chức thực hiện tốt chính sách mới của Đảng về thống nhất quản lý, phân phối lương thực, đồng thời cũng góp phần vào việc tìm tòi, xây dựng một nền nếp lãnh đạo và chỉ đạo với việc tổ chức thực hiện các chính sách của Đảng.